



SISB/SO/194/20

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

เรียน ท่านผู้ปกครอง

เนื่องด้วยช่วงเวลาปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้ว โดยเทอม 2 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกฝ่าย จึงเป็นช่วงเวลาการมองย้อนไปในอดีตและการมุ่งไปสู่อนาคตที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นเทอมหน้าและตลอดทั้งปีการศึกษาต่อไปด้วย

ทั้งนี้เราทุกคนได้ผ่านวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดการระบาดรุนแรงขึ้นในช่วงระหว่างเทอม 2 ที่ผ่านมาด้วยกัน โดยโรคติดเชื้อดังกล่าวได้สร้างผลกระทบร้ายแรงเกินกว่าที่คาดคิด และอาจยังคงมีผลกระทบต่อปีกระยะหนึ่ง การตอบรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวในเชิงบวกของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ครูที่สละเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเพื่อเตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่มีความใจเย็นและความอดทนอย่างยอดเยี่ยมต่อสภาวะการณ์ที่ยากลำบาก รวมทั้งผู้ปกครองที่ต้องพยายามจัดการทั้งด้านหน้าที่การงานอีกทั้งยังต้องให้การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานในขณะที่ต้องเรียนหนังสือที่บ้าน โดยเฉพาะบุตรหลานที่เป็นเด็กเล็ก ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในขณะที่ทุกคนต้องประสบกับความลำบากพร้อมๆกัน

นอกจากนี้แล้วการเรียนการสอนออนไลน์ยังคงขยายเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดผลงานทั้งทางด้านศิลปะและทางดนตรีด้วย รวมทั้งการประกวดการเขียนเรียงความและการประชุมทางไกลอีกด้วย ซึ่งในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูในระดับประถมศึกษาด้วย ซึ่งโดยรวมเราได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละสัปดาห์ จากการฝึกฝนทักษะที่หลากหลาย นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนยังจะพยายามปรับปรุงในเรื่องที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วย ซึ่งทางเราจะนำมาปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อเช้านี้ ทั้งทีมงานโรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์และครูใหญ่รู้สึกยินดีที่เราได้มีโอกาสนำสิ่งของบริจาค อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และผลไม้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 3 แห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งมีโรงพยาบาลวราวุฒิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งทีมของเราได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาลที่กล่าวข้างต้น การมอบความสุขและขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เหล่านี้ ทำให้เกิดความรู้สึกปิติที่ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ได้มีส่วนแม้ว่าเพียงเล็กน้อยแต่ก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวด้วย

นอกจากเรื่องของโควิด -19 แล้วนั้น สิ่งที่จะกล่าวถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับปีการศึกษาหน้า มีดังต่อไปนี้



St. Stephen's International School

"Where East meets West"

ปฏิทินโรงเรียน

ท่านสามารถเข้าไปดูปฏิทินโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563-2564 ได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยระหว่างนี้ทางโรงเรียนกำลังเพิ่มงานหรือกิจกรรมต่างๆไปในส่วนของปฏิทินกิจกรรมอีกด้วย

ครูผู้สอน

เนื่องจากคุณครูสอนใหญ่ยังคงจะสอนที่โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ต่อไปเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการทำงานอย่างต่อเนื่องของคุณครูจึงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทั้งโรงเรียนและตัวนักเรียนด้วย

การสอบวัดระดับของส่วนกลาง

แม้จะได้มีการยกเลิกการสอบวัดระดับของนักเรียนระดับชั้นเียร์ 11 – 13 และนักเรียนระดับชั้นเียร์ 10 บางคนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนักเรียนยังอาจมีโอกาสได้ทำการสอบวัดระดับดังกล่าวในวันอื่นแทน ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ นั้น คะแนนผลการเรียนจะยึดตามผลการเรียนในชั้นเรียนและความตั้งใจเรียนของตัวนักเรียนเอง ซึ่งผลการเรียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ การสอบวัดระดับ ดังนั้นนักเรียนที่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับ A จะได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรเช่นเดิม

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนคิดว่าการวัดระดับผลการเรียนวิธีดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียใดๆต่อตัวนักเรียน เนื่องจากผลการเรียนที่ได้รับนั้นเทียบเท่ากับการทำข้อสอบในรูปแบบปกติ หรืออีกนัยหนึ่งคือผลการเรียนดังกล่าวนั้นจะได้รับการยอมรับจากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความคาดหวังให้นักเรียนรักษามาตรฐานการเรียนที่สูงด้วยความใส่ใจในการเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนฯ ยังคงรอคอยข่าวการอนุมัติให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้ตามปกติได้ในเร็ววัน ในระหว่างนี้ หวังว่าทุกท่านจะรู้สึกผ่อนคลายและได้พักผ่อนในช่วงปิดเทอมกับครอบครัวอย่างปลอดภัย ช่วงวันหยุดนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะได้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมารวมทั้งจะได้เติมพลังพร้อมรับสิ่งใหม่ๆต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับมอบหมายงานให้ทำในช่วงปิดเทอมในระดับที่ไม่ได้มากจนเกินไป นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกที่เข้าร่วมการประกวดด้านต่างๆที่ตนสนใจตามที่ได้แจ้งรายละเอียดให้นักเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว

เนื่องจากช่วงเวลาปิดเทอมนี้ คุณครูอาจไม่ได้ตอบอีเมลทันที ทางโรงเรียนจึงขอเรียนให้ทราบมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

John Rolfe

จอห์น ไรเฟล

ครูใหญ่